

**ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH  
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG**

\*\*\*

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

Số: 20 -HD/HĐĐTƯ

## **HƯỚNG DẪN**

### **Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu niên, nhi đồng**

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, Hội đồng Đội Trung ương ban hành hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu niên, nhi đồng, cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Nâng cao nhận thức và đạo đức, lối sống cho thiếu niên, nhi đồng; mở rộng vốn kiến thức và hiểu biết cho thiếu nhi thông qua các chủ đề, chủ điểm sinh hoạt của từng tuần, từng tháng, thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế và tìm hiểu truyền thống lịch sử của quê hương đất nước, của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tạo điều kiện để các em nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề có liên quan đến trẻ em.

2. Tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh để các em thể hiện tài năng, năng khiếu của mình, giúp các em tham gia tích cực và mạnh dạn hơn trong các hoạt động tập thể, rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội.

3. Các hoạt động phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu giáo dục, bồi dưỡng tình cảm, đạo đức trong sáng, tính tích cực xã hội, khả năng giao tiếp, ứng xử, ý thức tổ chức kỷ luật cho thiếu nhi.

#### **II. NỘI DUNG**

##### **1. Nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đội**

###### **1.1. Đổi mới nội dung sinh hoạt Liên đội dưới cờ, sinh hoạt chi đội**

Nội dung sinh hoạt Liên đội dưới cờ, sinh hoạt Chi đội được thiết kế gắn với chủ đề năm học của Hội đồng Đội Trung ương; gắn với thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi; phong trào nói lời hay, làm việc tốt và cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”. Trong đó chú trọng giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo, biên giới; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt.

Nội dung các buổi sinh hoạt Liên đội dưới cờ, sinh hoạt Chi đội phải đảm bảo mục đích giáo dục, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, phù hợp với các nội dung chỉ đạo trong công tác chuyên môn của ngành giáo dục; để thực hiện, góp

phần hình thành những đức tính tốt, thói quen có ích cho các em. Trong các đợt cao điểm tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn, Đội và địa phương, các đơn vị căn cứ theo nội dung sinh hoạt đã được định hướng để cụ thể hóa triển khai thực hiện. Theo đó, trong tháng 5/2020 nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 79 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh các đơn vị đồng loạt tổ chức sinh hoạt theo chủ đề *“Thiếu nhi làm theo lời Bác”*, trong tháng 9/2020 nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 các đơn vị tổ chức sinh hoạt theo chủ đề *“Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào”*.

Hàng năm, tập trung tổ chức các hoạt động, tuyên truyền giáo dục xoay quanh việc học tập, rèn luyện các đức tính tốt của thiếu niên, nhi đồng. Trong học kỳ II năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 có thể triển khai theo nhóm các đức tính tốt theo chủ điểm hàng tháng như: Lễ phép - Hiếu thảo; Đoàn kết- Chăm ngoan; Trung thực - Trách nhiệm; Yêu nước - Nhân ái; Tự tin - Thân thiện ...

Tiếp tục đổi mới, cụ thể hóa và có thể lựa chọn nội dung phù hợp để triển khai hiệu quả tại các liên đội một số phong trào: “Nghìn việc tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”, “Áo ấm tặng bạn”, “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”, “Trường xanh - sạch - đẹp”, “Nói không với rác thải nhựa” ...

### ***1.2. Đổi mới hình thức sinh hoạt***

Phát huy vai trò của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong việc đổi mới, sáng tạo các hình thức sinh hoạt Liên đội, chi đội trong các trường. Hội đồng Đội các cấp tích cực nghiên cứu, học hỏi và chia sẻ mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả với đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, giáo viên Tổng phụ trách. Các thầy cô giáo Tổng phụ trách phải thường xuyên phối hợp với phụ trách chi đội, lớp nhi đồng (giáo viên chủ nhiệm) để hướng dẫn, định hướng cho các chi đội đăng ký tham gia hoạt động với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, vui tươi, hấp dẫn, có thể tham khảo một số hình thức sau:

*Hình thức sân khấu hóa:* Được tiến hành theo đặc trưng của nghệ thuật sân khấu nhằm chuyển tải các nội dung cần tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi, bao gồm các thể loại: Hát múa, kể chuyện, hoạt cảnh truyền thống, tiêu phẩm, kịch, múa rối...

*Hình thức giao lưu, nói chuyện chuyên đề:* Chia sẻ, giới thiệu, nêu cảm nhận về một tấm gương sáng của thiếu nhi hoặc một cuốn sách, tác phẩm hay dành cho thiếu nhi... Thông qua hình thức này nhằm tư vấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các em thông qua từng chủ đề, chủ điểm của buổi sinh hoạt; tạo điều kiện để các em được giao lưu, tìm hiểu, chia sẻ các vấn đề có liên quan tới thiếu nhi mà các em đang quan tâm.

*Hình thức tổ chức hội thi, trò chơi:* Hình thức này có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đối với thiếu nhi, vừa đáp ứng nhu cầu của các em, vừa là một phương thức giáo dục có hiệu quả về nhiều mặt: Sức khỏe, kỹ năng xã hội, phát triển năng khiếu, tư duy, rèn luyện đạo đức.

*Hình thức chiếu phim tư liệu, triển lãm ảnh, phát thanh măng non:* Thông qua các hoạt động này nhằm tuyên truyền, cung cấp thông tin cho thiếu nhi về các phong trào, các hoạt động của Đội; các kiến thức về Luật Trẻ em, pháp luật có liên quan tới trẻ em; các kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại, bạo lực và các tệ nạn xã hội...

*Yêu cầu:* Hình thức tổ chức sinh hoạt Liên đội dưới cờ vừa phải gắn với Lễ Chào cờ theo Nghị thức Đội, vừa phải đảm bảo các yếu tố sinh động, hấp dẫn, thu hút, lôi cuốn các em; Hình thức tổ chức sinh hoạt Chi đội phải ngắn gọn, đơn giản, tạo cho các em một môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh, hướng các em tới mục tiêu “Học mà chơi - chơi mà học”.

### **1.3. Chương trình sinh hoạt**

Trên cơ sở điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động, chương trình sinh hoạt Liên đội dưới cờ, sinh hoạt Chi đội cần được thiết kế đảm bảo thời gian không quá dài, tối đa chỉ trong khoảng 1 tiết; phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, sinh hoạt Chi đội có thể được tổ chức lồng ghép trong giờ tổng kết lớp. Sinh hoạt Liên đội dưới cờ phải đảm bảo các nội dung sau:

*Lễ chào cờ theo Nghị thức Đội:* Các chi đội tập trung xuống sân trường để tham dự Lễ chào cờ của Liên đội. Các chi đội xếp đội hình hàng dọc theo vị trí quy định của Liên đội (5 phút).

*Đánh giá và triển khai hoạt động:* Sau phần nghi lễ chào cờ, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội hoặc Liên đội trưởng điểm tin và đánh giá hoạt động của toàn Liên đội trong thời gian từ kỳ sinh hoạt trước đến kỳ sinh hoạt này và triển khai các hoạt động trong thời gian tiếp theo của nhà trường, của Liên đội (thời gian không quá 10 phút).

*Hoạt động giáo dục kỹ năng, sinh hoạt chuyên đề hoặc biểu diễn của chi đội:* Sau phần đánh giá và triển khai hoạt động của Liên đội là hoạt động giáo dục kỹ năng hoặc biểu diễn của một chi đội theo kế hoạch và chủ đề đã được phân công (thời gian khoảng 20 phút).

*Thi đua khen thưởng (nếu có):* Kết thúc hoạt động giáo dục kỹ năng hoặc biểu diễn của chi đội được phân công thực hiện là công tác thi đua khen thưởng. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội dẫn dò và phân công các chi đội chuẩn bị nội dung kỳ sinh hoạt tiếp theo trên cơ sở kế hoạch và chủ đề đã triển khai (thời gian khoảng 10 phút).

## **2. Phát huy hoạt động tuyên truyền măng non**

### **2.1. Nội dung tuyên truyền măng non**

Nội dung tuyên truyền măng non cần được xây dựng tập trung xoay quanh các nội dung tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh; dung lượng kiến thức phù hợp với tâm lý, lứa tuổi và văn hóa từng địa phương, khu vực. Chú trọng giữ gìn nề nếp, tác phong, xây dựng văn hóa ứng xử giúp hình thành những đức tính tốt cho học sinh trong nhà

trường, gia đình và xã hội. Các đơn vị có thể tuyên truyền về những tấm gương người tốt, việc tốt, lòng ghép thực hiện cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”... Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo ngắn gọn, phù hợp tâm lý, lứa tuổi, thời gian, thời điểm tuyên truyền khoa học, hợp lý.

## **2.2. Hình thức tuyên truyền măng non**

Tổ chức hoạt động tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh của trường, hệ thống tờ tin và bản tin của thiếu nhi và thông qua các nhóm lưu động, các hội thi, hội diễn văn nghệ như hát, kịch, hoạt cảnh... Mỗi tiết mục, bản tin mà các em thiếu nhi truyền đi là những thông điệp, tiếng nói của tuổi thơ về những vấn đề mà các em quan tâm, được các em thể hiện dưới góc nhìn trẻ thơ, vui tươi, hồn nhiên, hóm hỉnh thu hút được đông đảo các bạn thiếu nhi tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực trong việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, thiếu nhi.

Khuyến khích các đơn vị có cách làm mới, sáng tạo trong việc đổi mới hình thức mô hình truyền thông thực hiện theo phương pháp “trẻ với trẻ”, củng cố, duy trì và phát huy các đội tuyên truyền măng non tại các trường.

## **3. Tổ chức triển khai hành trình đến với địa chỉ đỏ (hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”) và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm khơi dậy tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc trong đội viên, thiếu nhi**

Tổ chức các hoạt động về nguồn, Hành trình “Về với nguồn cội”, “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” gắn với các địa danh lịch sử của Đội TNTP Hồ Chí Minh, gắn với việc tuyên truyền, giáo dục đội viên, thiếu nhi về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh, các anh hùng thiếu niên Việt Nam như: Kim Đồng, Vừ A Dính, Kpă Klong....

Các cơ sở Đội xác định các địa danh, địa chỉ đỏ cần tuyên truyền, giáo dục tại địa phương để tổ chức các hoạt động về nguồn, giúp đội viên, thiếu nhi có những trải nghiệm, bài học sâu sắc về lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc, đất nước, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Tổ chức cho các cơ sở Đội đăng ký tham gia đảm nhận các công trình, phần việc góp công sức tham gia chăm nom, vệ sinh môi trường, chỉnh trang các khu di tích, các địa danh có liên quan đến tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tổ chức tốt chương trình “Em yêu lịch sử Việt Nam”, cuộc thi “Nhà sử học nhỏ tuổi” giúp đội viên, thiếu nhi hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên. Có hình thức triển khai các chương trình, cuộc thi phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, giới thiệu về các di tích lịch sử, anh hùng của dân tộc thông qua các hoạt động như: xây dựng các video, clip “Hát Quốc ca” tập thể giúp thiếu nhi thể hiện tình yêu Tổ quốc; video, clip ghi

hình tại những di tích lịch sử, địa danh, phong cảnh đẹp của quê hương đất nước gắn với các địa chỉ đỏ nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử vẻ vang của quê hương, đất nước.

Khuyến khích các cơ sở Đoàn sử dụng mạng xã hội, các website của đơn vị mình đẩy mạnh tuyên truyền về các địa danh, địa chỉ đỏ gắn với quá trình lịch sử hình thành và phát triển tổ chức Đoàn. Mở các chuyên trang, chuyên mục riêng giới thiệu về các địa danh, địa chỉ đỏ để giáo dục, tuyên truyền cho đội viên, thiếu nhi về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, của tổ chức Đoàn, Đội.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Hội đồng Đội Trung ương**

Theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các hoạt động; trong học kỳ II năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021, Hội đồng Đội Trung ương phân công Hội đồng Đội một số tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện làm điểm việc xây dựng các mô hình sinh hoạt liên đội, chi đội và tuyên truyền măng non. Hội đồng Đội Trung ương sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá các mô hình và triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện ở các cơ sở Đoàn.

#### **2. Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố; các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hướng dẫn hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố**

Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương để ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tới các cơ sở Đoàn. Phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình sinh hoạt Liên đội dưới cờ trong trường học.

Các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi chủ động xây dựng các chuyên đề giáo dục đạo đức, lối sống lồng ghép trong hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm, các lớp học kỹ năng, trại hè cho thiếu nhi đặc biệt trong dịp hè.

Hội đồng Đội Trung ương phân công các đơn vị tổ chức thực hiện làm điểm việc xây dựng các mô hình sinh hoạt liên đội, chi đội, sinh hoạt chuyên đề và tuyên truyền măng non theo từng tháng, cụ thể: Tháng 4/2020 (**Đồng Nai**), Tháng 5/2020 (**Nghệ An**), Tháng 6/2020 (**Cung thiếu nhi Hà Nội**), Tháng 7/2020 (**Cung thiếu nhi Đà Nẵng**), Tháng 8/2020 (**Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh**), Tháng 9/2020 (**Tuyên Quang**), Tháng 10/2020 (**Lào Cai**), Tháng 11/2020 (**Hải Phòng**), Tháng 12/2020 (**Hà Tĩnh**), Tháng 01/2021 (**Quảng Nam**), Tháng 02/2021 (**Lâm Đồng**), Tháng 3/2021 (**Bình Dương**), Tháng 4/2021 (**Bến Tre**), Tháng 5/2021 (**Kiên Giang**).

Các đơn vị được phân công làm điểm chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn chủ đề, chủ điểm sinh hoạt, báo cáo Hội đồng Đội Trung ương về mô hình dự kiến triển khai làm điểm để thống nhất tổ chức thực hiện. Sau khi hoàn


thành báo cáo kết quả mô hình về Hội đồng Đội Trung ương (gồm: nội dung chủ đề, chủ điểm? phương thức triển khai thực hiện? số lượng/thành phần tham gia? hiệu quả của mô hình? hình ảnh/clip minh họa...).

Trên đây là Hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu niên, nhi đồng, Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, các cơ sở Đội triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong Báo cáo sơ kết học kỳ, báo cáo tổng kết năm học và gửi báo cáo qua địa chỉ email: [hoidongdoitw@gmail.com](mailto:hoidongdoitw@gmail.com). Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Việt, Chuyên viên Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, điện thoại: 0986.133.088.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Lê Quốc Phong, UVDK TW Đảng, BTTN TW Đoàn (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, BT TW Đoàn, Chủ tịch HĐĐ TW (để báo cáo);
- Vụ GDCT&CTHSSV, Bộ GD và ĐT;
- BTV các tỉnh, thành đoàn;
- HĐĐ các tỉnh, thành phố;
- Các Cung, Nhà thiếu nhi, TT HD hoạt động thanh thiếu nhi;
- Lưu VP HĐĐTW.

**TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text 'HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG' is written in red. A signature in black ink is written over the stamp.

**Nguyễn Phạm Duy Trang**